

Trắng đêm gác đê

Đã rất nhiều năm, mực nước trên sông Trà Lý và sông Hồng tại khu vực huyện Tiên Hải mới ở mức báo động III. Để bảo vệ tuyệt đối an toàn các tuyến đê, huyện Tiên Hải chỉ đạo các lực lượng canh coi, tuần tra 24/24 giờ để kịp thời phát hiện, xử lý sớm sự cố.



Lực lượng chức năng túc trực tại cống Bồng He, xã Nam Hồng (Tiên Hải).

Đêm ngày 11/9, phòng viên Báo Thái Bình đồng hành cùng các lực lượng của huyện Tiên Hải làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác, bảo vệ đê. Lúc này đã quá nửa đêm, tại khu vực xã Nam Hải, mực nước trên sông Hồng vẫn ở mức cao. Làm nhiệm vụ canh gác đê từ nhiều năm nay song ông Phạm Văn Tú cũng như hàng chục thành viên đang có mặt tại điểm canh đê tả sông Hồng nhận định đây là cơn lũ lịch sử, chưa thấy năm nào sông lại có lũ lớn như năm nay. Ông Tú cho biết: Xác định như vậy nên chúng tôi càng phải thận trọng, không được lơ là, mất cảnh giác. Dự báo những ngày tới mực nước sông Hồng vẫn ở mức cao nên việc tuần tra, canh đê còn áp lực, vất vả. Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn, chúng tôi sẽ khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Ông Phạm Văn Quyến, người được phân công nghỉ chút lấy sức để thay phiên nhưng vẫn có mặt. Ông chia sẻ ông thấp thỏm không sao chớp mắt được vì không yên tâm. Đì tiếp đến xã Nam Hồng, nơi có tuyến đê tả sông Hồng đi qua địa bàn với chiều dài 3,4km. Lúc này đã gần 2 giờ sáng, trời tối đen, tầm nhìn hạn chế vì là điểm xa khu dân cư nên không có điện lưới. Nhưng cũng may là mưa chỉ còn lất phất. Càng tới gần điểm, ánh sáng từ đèn pin rơi lấp loáng mặt sông để kiểm tra mực nước. Lúc này, các thành viên sở chỉ huy tiến phương số 2 của huyện đang có mặt tại vị trí xung yếu để kiểm tra, đánh giá tình hình thực tế. Nước mỗi lúc một xoáy mạnh, chốc chốc lại dâng lên bờ Nam Hồng. Trả lời câu hỏi của Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải Phạm Ngọc Kế, ông Phạm Văn Diệt, Chủ

khí có lệnh, chúng tôi sẽ đóng cống để ngăn nước từ sông Hồng chảy ngược vào nội đồng.

Huyện Tiên Hải hiện có hơn 36km đê biển, 2 tuyến đê tả sông Hồng và sông Trà Lý với tổng chiều dài 17,3km, 30 cống dưới đê, hệ thống sông trục dài hàng trăm ki-lô-mét. Để bảo đảm an toàn cho hệ thống đê, kè, cống trong điều kiện mực nước sông Trà Lý, sông Hồng dâng cao, các xã, đơn vị trong huyện đã huy động hơn 1.000 cán bộ, lực lượng quân sự, công an thực hiện túc trực, canh gác, tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đê sông, đê biển, các cống trình kè, cống nhằm kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Huyện cũng thành lập 2 sở chỉ huy tiến phương để tập trung ứng phó với lũ, bảo vệ đê, kè của 13 xã ven sông, ven biển.

Ông Phạm Ngọc Kế, Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải thông tin nhanh với phóng viên: Qua công tác kiểm tra, các lực lượng canh gác, làm nhiệm vụ tại các tuyến đê, kè, cống trên địa bàn huyện luôn túc trực 24/24 giờ để thực hiện nhiệm vụ được giao. Huyện đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các địa phương, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong việc triển khai các biện pháp ứng phó với lũ. Đến thời điểm này, các công trình đê, kè, cống vẫn bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, chúng tôi yêu cầu các xã, lực lượng làm nhiệm vụ không lơ là, chủ quan, cảnh giác ở mức cao nhất, duy trì chế độ thường trực, sẵn sàng phương án ứng phó với tình huống xấu xảy ra.

Trời bắt đầu sáng, chúng tôi ngược lên thành phố Thái Bình. Ngày này mưa nặng hạt, nước sông Hồng có hiện tượng dâng cao, việc tiêu thoát nước tại các cống tiêu chậm hơn. Tôi hiểu đêm nay với họ tiếp tục sẽ là đêm trắng. Chúng tôi nhớ lại câu nói của ông Phạm Văn Quyến, thành viên gác đêm xã Nam Hải: Lúc nào chúng tôi cũng sẵn sàng tinh thần thức để bảo vệ an toàn cho nhân dân.

TRẦN TUẤN

Chủ động ứng phó với mưa, lũ, sẵn sàng khôi phục sản xuất



Các lực lượng tham gia khắc phục sự cố tại cống xã, trạm bơm Múc, xã Minh Tân (Kiến Xương) chiều ngày 10/9.

lịch sử chưa từng có, thực sự đã đe dọa tới tài sản của người chăn nuôi. Để giảm thiểu thiệt hại, trước khi bão đổ bộ, tôi đã chẳng chần chờ, gia cố thêm toàn bộ hơn 10 lồng bè trên sông nhằm giảm thiểu thiệt hại. Ngoài ra, xã thường xuyên kiểm tra hệ thống đê, kè, cống, nhất là những chỗ xung yếu để có giải pháp ứng cứu kịp thời.

Ông Trần Ngọc Hoàng, thôn Trúc Tầm cho biết: Nhà tôi có 4 ao nuôi cá, ao to nhất hơn 1 mẫu, 3 ao còn lại từ 2 - 5 sào. Gần 14 năm nuôi cá chưa bao giờ thấy lũ như lần này vì toàn bộ 20 tấn cá rô đầu vuông vẫn nằm dưới ao nhưng chưa bán được do thời gian qua giá xuống thấp. Trong khi đó, tôi đã nuôi hơn một năm nay, chỉ phí thuốc ăn thời hơn 1 tỷ đồng. Sợ lũ tiếp tục dâng cao nên từ ngày 10/9 tôi đã mua lưới về quay buồm bằng dây cáp và tháo bạt mái để giảm thiểu thiệt hại nhưng gió giật mạnh đã làm toàn bộ hệ thống nhà màng gãy đổ. Ông Tạ Hữu Huân, Giám đốc HTX cho biết: Mới đi vào hoạt động được hơn 1 năm, đang trên đà phát triển, thị trường ổn định thì bão số 3 ập về. Bao nhiêu công sức đầu tư, tâm huyết dồn vào hình đến giờ chỉ còn là đồng sắt vụn. Tuy nhiên, tôi

sẽ không nản chí, dự kiến sau khi hết mưa, lũ, HTX sẽ làm lại toàn bộ hệ thống nhà màng, bắt đầu trồng lại để cung cấp cho thị trường những sản phẩm sạch, có lợi cho sức khỏe.

Do nước lũ lên cao, mực nước trong đồng của các xã, thị trấn cũng ngày càng lớn, có nhiều diện tích lúa và cây màu ngập sâu trong nước, tuy nhiên những ngày qua tất cả các trạm bơm tiêu trên địa bàn huyện đã hoạt động hết công suất để tập trung tiêu nước một cách nhanh nhất, bảo vệ lúa và cây màu. Ông Trần Hoài Nam, cụm trưởng cụm Tây Sơn, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Kiến Xương cho biết: Trạm luôn bố trí 100% công nhân trực vận hành để thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời vận hành bơm tiêu liên tục 8/8 tổ máy có tổng công suất 32.000m³/giờ tiêu thoát nước tới đê, bảo đảm an toàn cho 600ha sản xuất nông nghiệp của 2 xã Quốc Tuấn, An Bình.

Theo thống kê của huyện Kiến Xương, do ảnh hưởng của mưa bão, tính đến chiều ngày 11/9 toàn huyện có khoảng 6.500ha

lúa mùa bị ngập đòng, khoảng 1.000ha lúa bị thiệt hại, thiệt hại 360ha cây rau màu, gần 2.500 gia cầm bị chết, khoảng 130ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng, một số đoạn bờ bao đê, đê bồi bị sạt, lún, tràn bờ, bờ kênh mương bị đổ. Trước tình hình đó, huyện đã tập trung đầu tiên cho việc di chuyển người và tài sản đến nơi an toàn. Chuẩn bị tốt nhân lực, vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng cứu cho các điểm xung yếu theo phương châm "4 tại chỗ". Ngoài ra, tiếp tục bố trí cán bộ thường xuyên kiểm tra các công trình đê điều, các trạm bơm tiêu vận hành, chủ động xây dựng phương án chi tiết, đặc biệt là công tác di dân, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra. Đến nay, tất cả người dân sống ở ngoài đê bồi, các hộ nuôi trồng thủy sản trên các lồng bè đều được di tản tới nơi an toàn. Huyện chỉ trọng tuyên truyền, vận động nhân dân nhanh chóng ổn định, khôi phục sản xuất sau mưa, lũ; hỗ trợ nhau trên tinh thần tương thân tương ái, là rách ít đùm lá rách nhiều.

THU THUY

Xử lý môi trường, phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi

Sau bão số 3, thời tiết có nhiều diễn biến bất thường, các đợt mưa lớn gây ngập úng dẫn đến nguy cơ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Để bảo đảm an toàn trong chăn nuôi, ngành chuyên môn và các hộ dân đang tập trung xử lý môi trường, giám sát và phòng, chống dịch bệnh.

Quỳnh Phụ là địa phương có nhiều gia súc, gia cầm bị chết sau bão số 3. Đến thời điểm này, các địa phương trong huyện đã cơ bản khắc phục, xử lý môi trường chăn nuôi. Ông Nguyễn Văn Duy, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Bão số 3 đã làm một số chuồng trại chăn nuôi và công trình phụ trợ bị tốc mái với tổng diện tích gần 25.200m²; 105 con lợn, 1 con bò, hơn 33.600 con gia cầm tại 17 xã bị chết. Thời tiết hiện nay vẫn có mưa, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tiếp tục khuyến cáo các hộ chăn nuôi có biện pháp bảo đảm đàn vật nuôi của gia đình; đồng thời, tăng cường cán bộ về các địa phương hướng dẫn nông dân sử dụng hóa chất, vôi bột thực hiện tốt việc xử lý môi trường khu vực chăn nuôi. Đối với đàn vật nuôi đến thời kỳ tiêm phòng, các hộ cần tiêm đủ mũi, đủ liều phòng bệnh theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Ông Nguyễn Đức Am, xã Quỳnh Hoa cho biết: Bão số 3 đã làm tốc mái gia súc nuôi của gia đình, gây lụt vùng chăn nuôi. Đến thời điểm này, gia đình tôi đã khắc phục xong phần mái chuồng chăn nuôi lợn, tuy nhiên hiện nay thời tiết có mưa to dễ gây ngập trở lại khu vực chuồng nuôi nên tôi đã chủ động mua vôi bột để xử lý, đồng thời khôi phục cống rãnh để thoát nước kịp thời. Đối với đàn gà, tôi đã di chuyển

lên khu vực cao tránh nước ngập. Với Thái Thụy, thời điểm hiện nay huyện cũng đang tập trung khắc phục môi trường chăn nuôi tại các trang trại, hộ gia đình, bảo đảm chăn nuôi theo hướng bền vững. Bà Lê Thị Sinh, Trạm trưởng Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện cho biết: Sau bão số 3, một

số trang trại bị tốc mái, rách bạt biogas. Các hộ chăn nuôi gia cầm, thủy cầm ở một số xã như Thái Đô, Hồng Dũng, Thụy Trình, Dương Hồng Thủy, Thuận Thành... bị thiệt hại khoảng 10.000 con. Đối với gia súc, gia cầm chết, chúng tôi đã xử lý theo quy định để bảo vệ môi trường khu dân cư. Đồng thời, khuyến cáo các

hộ chăn nuôi kiểm tra hệ thống thoát nước thải, nơi chứa chất thải để hạn chế ô nhiễm. Khơi thông cống rãnh, hạn chế úng ngập khi mưa lớn. Tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho gia súc, gia cầm theo đúng lịch để tăng khả năng miễn dịch. Thường xuyên kiểm tra đàn gia súc, gia cầm, chú ý phát hiện sớm những bất thường như ủ rũ, kém ăn để có biện pháp xử lý kịp thời.

Trên địa bàn tỉnh hiện có 1.558 trang trại, trong đó 40 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 491 trang trại chăn nuôi quy mô vừa, 1.027 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ. Tổng đàn trâu, bò 59.500 con, đàn lợn 713.000 con, đàn gia cầm 13 triệu con. Trong tháng 8/2024, lực lượng thú y cơ sở đã tổ chức tiêm 285.000 liều vắc-xin cho gia cầm, 250.000 liều vắc-xin cho đàn lợn. Bão số 3 và mưa những ngày qua đã gây thiệt hại cho các hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh với số gia cầm, thủy cầm bị chết ước tính số bộ hơn 60.000 con; gần 150 con gia súc bị chết; một số chuồng trại bị tốc mái tòn, đổ xuống bao,



Cán bộ chuyên môn Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra hoạt động của trang trại chăn nuôi xã Bách Thuận (Vũ Thư).

tường trại; 1 trang trại bị rách bể biogas bạt... Ông Phạm Thành Như, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Mưa bão gây ngập úng là yếu tố ảnh hưởng xấu đến đàn gia súc, gia cầm, tạo cơ hội phát tán mầm bệnh, là điều kiện thuận lợi phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chính vì thế, Chi cục đã cử cán bộ về các địa phương nắm tình hình triển khai các biện pháp xử lý môi trường vùng chăn nuôi. Đối với các vùng có nguy cơ ngập lụt, chuẩn bị sẵn phương án di dời vật nuôi lên những vùng đất cao bằng cách làm chuồng che chắn cẩn thận, dự trữ đầy đủ thức ăn và bảo quản thức ăn khô ráo, không bị ẩm mốc, cung cấp đủ nước sạch cho vật nuôi. Sử dụng máy phát điện dự phòng bảo đảm an toàn cho các trang trại gia súc, gia cầm quy mô lớn khi có sự cố mất điện. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin phòng bệnh cho vật nuôi theo hướng dẫn của cán bộ thú y. Tăng cường chăm sóc và nâng cao chất lượng khẩu phần ăn cho vật nuôi nhằm tăng sức đề kháng. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phát quang môi trường chuồng nuôi và vệ sinh dụng cụ chăn nuôi. Định kỳ 1 - 2 lần/tuần phun tẩy uế chuồng trại và khu vực xung quanh bằng các chất sát trùng theo quy định và theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Đối với xác vật nuôi chết cần xử lý theo đúng quy định của ngành chuyên môn.

MANH THẮNG

Tăng cường tuyên truyền sát diễn biến mưa, lũ

Phục vụ công tác phòng, chống mưa, lũ, ngập lụt trên địa bàn tỉnh, những ngày qua, các huyện, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, đưa thông tin kịp thời về tình hình mưa, lũ, ngập lụt, nội dung các văn bản chỉ đạo của các cấp, ngành đến nhân dân.

Các địa phương rà soát hệ thống loa truyền thanh, cột ăng-ten bảo đảm thông tin thông suốt. Xe tuyên truyền lưu động của các huyện, thành phố tăng cường khung giờ và tần suất tuyên truyền tại những địa bàn đông dân cư, cập nhật liên tục bản tin, thông báo mới nhất về diễn biến của mưa, lũ. Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp âm các bản tin của Đài PTTH Thái Bình, đài TTTH huyện, thành phố về tình hình mưa, lũ và sự chỉ đạo của chính quyền địa phương để chủ động ứng phó.

TU ANH

100% thiết bị mạng di động VinaPhone được khắc phục sau bão

Bão số 3 đã gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh. Cây xanh và cột điện gãy đổ, tình trạng ngập nước diễn ra nên việc xử lý khôi phục thông tin liên lạc gặp nhiều khó khăn đối với các nhà mạng. Để sớm bảo đảm thông tin liên lạc, VNPT Thái Bình đã tập trung tối đa nhân lực khắc phục sự cố để khách hàng tiếp tục sử dụng các dịch vụ.

Đến ngày 10/9, VNPT Thái Bình đã khôi phục liên lạc 100% các thiết bị thuộc mạng di động VinaPhone (toàn bộ các trạm BTS đang hoạt động), thiết bị mạng internet cáp quang khôi phục liên lạc các kết nối mạng trực chính. Hiện tại còn một số tuyến cáp viễn thông nhánh bị đứt, hỏng đang được VNPT Thái Bình khẩn trương khôi phục.

Tại các điểm giao dịch trên địa bàn các huyện, thành phố, VNPT Thái Bình đã đặt các điểm sạc pin di động miễn phí hỗ trợ người dân và khách hàng.

NGUYỄN CƯỜNG